

บรรณาธิการแถลง

วารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับแรกที่คณะที่มงานชุดปัจจุบันเข้ามารับผิดชอบ วารสารฉบับนี้มีลักษณะเนื้อหาที่หลากหลาย เริ่มต้นด้วยบทความด้านระบบการบริหารข้อสนเทศซึ่งเขียนโดย **นवलดา สงวนวงศ์ทอง** ในชื่อเรื่อง “ระบบข่าวสารเพื่อผู้บริหารระดับสูง” โดยกล่าวว่าผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องมีระบบข่าวสารข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจ ผู้บริหารระดับรองลงมาและผู้ปฏิบัติกรจำเป็นต้องจัดเตรียมข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยเพียงพอน่าเชื่อถือ และสามารถเรียกใช้ได้ง่าย ให้ผู้บริหารระดับสูง **บันลือศักดิ์ ปุสสะรังษี** เขียนเรื่อง “เปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน” “เป้าหมายสำคัญของบทความนี้คือ การเปรียบเทียบข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของนโยบายสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยกับมาตรการของประเทศอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงมาตรการสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมกับสภาพการณ์ และเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึ้น

สวัสดิ์ สุนทรังษี เสนอบทความเรื่อง “องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม” โดยได้เสนอวิธีการกำหนดเป้าหมายการฝึกอบรม ซึ่งการกำหนดเป้าหมายนี้จะกำหนดเพียงแต่วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม หรือตัวผู้รับการฝึกอบรมยังไม่เพียงพอจะต้องกำหนดเลยไปถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ เพื่อความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพสูงขึ้นด้วย **นิตย์ สัมมาพันธ์** เสนอบทความเรื่อง “ภาวะทางกลยุทธ์สำหรับวิสาหกิจ” โดยได้เสนอวิธีการหรือขั้นตอนการวางแผนซึ่งมี 5 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นระบุวัตถุประสงค์ ขั้นประเมินผลการดำเนินงานในปัจจุบันเทียบกับวัตถุประสงค์ ขั้นสร้างแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ และขั้นประเมินผลการปฏิบัติและปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ในกรณีที่มีความจำเป็น **สมนึก แต่งเจริญ** เสนอบทความเรื่อง “การพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาภาคตะวันออกเชิงเหนือ” โดยได้เสนอว่า ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังประสบกับปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุที่สร้างปัญหาความยากจนซึ่งนำไปสู่การขาดแคลนเงินออม หรือเงินทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของตน

Prance Chitakomkijasil ได้เสนอบทความเรื่อง “ASEAN and Trade Wars in the Current World” โดยได้เสนอเนื้อหาเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน

กลุ่มอาเซียนและการต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศ ส่วนที่ 2 เรื่องการปฏิรูประบบด้านอุตสาหกรรม
 สำหรับการลงทุนระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน ตลอดจนการขยายตัวทางการค้า แนวโน้มทั่วไปและ
 ปัญหาในภูมิภาค ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ทางการค้า และการลงทุนระหว่างอเมริกากับอาเซียน
 ปัญหาและความคาดหวังในภายหน้า ส่วนที่ 4 ความร่วมมือทางการค้าและอุตสาหกรรมระหว่าง
 อาเซียนกับประชาคมยุโรป ปัญหาอุปสรรคทางเลือกและโอกาส ส่วนที่ 5 กรณีศึกษาผลกระทบ
 ของสิทธิพิเศษอัตราภาษีศุลกากรที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย **Sarawudh Kongsiri** เขียน
 บทความเรื่อง "Liberalizing Trade in the Third World" โดยเสนอว่า บทความนี้มุ่งทบทวน
 ถึงการพัฒนาของตัวแปรหลักที่เข้าด้วยกันพัฒนา รวมถึงการสำรวจแนวโน้มของโลกปัจจุบัน
 ที่มีสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศแบบใหม่ที่เหมาะสมแก่การให้สิทธิสภาพแก่โลกของธุรกิจการค้า
 นอกจากนี้ยังได้เสนอกรณีศึกษาของบางประเทศที่เคยมีประสบการณ์นี้ด้วย การใช้นโยบายทาง
 การค้าเสรีและที่สำคัญก็คือ บทความนี้ได้พูดถึงบทบาทของแกต (GATT) ในการช่วยส่งเสริม
 การพัฒนานโยบายการค้าเสรีในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ในส่วนของ "การวิจารณ์และแนะนำ
 หนังสือ" **ภาวนา เขมะรัตน์** ได้ทำการรวบรวมวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับเอกของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาว่าถึงถึงของนักวิชาการที่ต้องการ
 ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องดังกล่าว **ท้ายสุด ระพี สาคริก** ได้เสนอบทบรรณาธิการใน
 ประเด็นที่เกี่ยวกับปีแห่งการรณรงค์วัฒนธรรมไทย (ปี พ.ศ. 2537) ที่กำลังจะผ่านไป ซึ่งผู้เขียน
 ได้นำเสนอข้อคิดเห็นที่น่าสนใจหลายแง่มุม

คณะกองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ มีความตั้งใจและความปรารถนาเป็น
 อย่างมากที่จะจัดทำวารสารทางวิชาการให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของนักวิชาการ
 ในประเทศ ความตั้งใจของเราจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากบรรดา
 นักวิชาการทั้งหลายด้วย

วัฒนา พัฒนพงศ์